

Số: /BC-SCT

Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020**

Thực hiện Hướng dẫn 2423/HD-ANKT-ANCTNB ngày 28/10/2020 của Công an tỉnh Bắc Giang về việc tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Hiện nay, Sở có 08 phòng chuyên môn nghiệp vụ; 01 đơn vị trực thuộc là Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. Đảng bộ Sở Công Thương có 05 chi bộ trực thuộc với 65 đảng viên; có 04 tổ chức đoàn thể thuộc phạm vi lãnh đạo của Đảng bộ là: Chi đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn Cơ quan Sở và Công đoàn Ngành.

Lãnh đạo Sở đã thường xuyên chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc quan tâm tới công tác bảo đảm an ninh trật tự gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ với cán bộ phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh và lực lượng Công an trên địa bàn; kết quả trong năm 2020 không để xảy ra các tình huống gây rối, khiếu kiện, tụ tập gây mất an ninh trật tự.

#### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

##### **1. Công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện các văn bản, chương trình phối hợp có liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở**

Sở đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống tội phạm và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm thông qua các hội nghị, các cuộc họp và trên Cổng Thông tin điện tử của Sở. Thông qua việc tuyên truyền về tác hại của ma túy, tệ nạn mại dâm và nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS, đã nâng cao trách nhiệm và làm chuyển biến về nhận thức, hành động trong công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, góp phần tích cực trong việc xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “Cơ quan không có tệ nạn ma túy” và “An toàn về an ninh, trật tự”.

Triển khai nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng chống AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm, như: Kế hoạch số 1622/KH-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình phòng chống ma túy đến năm 2020; các kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm mà Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã ban hành.

Sở đã tích cực, chủ động tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của BCĐ tỉnh về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PTTDBVANTQ) năm 2020; tập trung chỉ đạo, lồng ghép các nội dung PTTDBVANTQ vào các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Cụ thể đã xây dựng và ban hành:

Kế hoạch số 01/KH-SCT ngày 03/01/2020 về phòng chống thiên tai, dự trữ hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2020;

Kế hoạch số 05/KH-SCT ngày 08/01/2020 về đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020;

Kế hoạch số 04/KH-SCT về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 06/KH-SCT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020;

Kế hoạch số 15/KH-SCT ngày 17/02/2020 về thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng PTTDBVANTQ năm 2020;

Kế hoạch số 16/KH-SCT ngày 17/02/2020 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020; Kế hoạch số 18/KH-SCT ngày 17/02/2020 về thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2020;

Kế hoạch số 22/KH-SCT ngày 27/02/2020 về triển khai công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020;

Kế hoạch số 31/KH-SCT ngày 14/4/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;

Kế hoạch số 13/KH-SCT ngày 14/2/2020 về triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2020;

Kế hoạch số 40/KH-SCT ngày 8/9/2020 về Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu năm 2020 của ngành Công Thương;

Kế hoạch số 47/KH-SCT ngày 23/10/2020 về tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020.

Nội dung của các kế hoạch đã đề ra các giải pháp cụ thể để làm tốt công tác phòng, chống các loại tội phạm trong tình hình mới; vận động công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tích cực phòng ngừa, tố giác tội phạm; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Sở Công Thương với chính quyền địa phương và cơ quan Công an; kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cơ quan và trên địa bàn. Qua triển khai thực hiện đã vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng và năng lực phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyên hóa” trong nội bộ. Thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, gắn chặt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia PTTDBVANTQ gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và các phong trào khác của địa phương.

Sở tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật.

Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác an ninh trật tự của đơn vị. Sở đã trang bị và duy trì hoạt động của hệ thống camera an ninh; hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy được thường xuyên xúc nạp, bảo dưỡng; duy trì lịch trực cơ quan để đảm bảo an ninh, an toàn. Trong năm 2020, tình hình an ninh trật tự của Sở được duy trì thực hiện tốt, không để xảy ra hiện tượng mất trộm, mất cắp, cháy, nổ và các vụ việc khác liên quan đến công tác an ninh trật tự.

Chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng PTTDBVANTQ đối với BCD huyện Lạng Giang theo sự phân công của BCD tỉnh. Trong quá trình kiểm tra, đã tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của tỉnh, BCD tỉnh về công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.

## **2. Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ quan**

Xây dựng lực lượng bảo vệ, tự vệ cơ quan trong sạch, vững mạnh; Phần đầu hàng năm đạt danh hiệu đơn vị “An toàn về an ninh trật tự”; không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định pháp luật nhà nước.

Trang bị phương tiện, công cụ, điều kiện làm việc; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn kiến thức cơ bản đối với lực lượng bảo vệ cơ quan nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

### **3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm ANTT, an toàn cơ quan**

Sở đã duy trì thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, các quy chế, quy định của cơ quan. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong cơ quan, đơn vị. Nhìn chung, tình hình an ninh, chính trị nội bộ của cơ quan ổn định; phần lớn cán bộ, đảng viên có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; có đạo đức, lối sống giản dị, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không có đơn thư khiếu kiện liên quan đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước được Đảng bộ, Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Quy định rõ tài liệu thuộc bí mật nhà nước; trang thiết bị phục vụ cho việc bảo quản, lưu giữ tài liệu Mật của Nhà nước được đảm bảo, có tủ chuyên dùng có khoá giao Chánh Văn phòng lưu giữ, khi thay thế sử dụng phải được sự đồng ý của Chánh Văn phòng hoặc Giám đốc Sở. Phương tiện dùng để soạn thảo và lưu trữ văn bản Mật không được kết nối internet; mỗi cán bộ công chức, viên chức được cung cấp một địa chỉ email riêng để sử dụng trong công việc. Công chức phục trách công tác Văn thư thực hiện nghiêm túc các quy định Bảo vệ bí mật Nhà nước. Tài liệu Mật đến cơ quan hoặc cung cấp, di chuyển tài liệu Mật được thực hiện theo đúng quy định; có con dấu độ Mật theo đúng quy định của Thông tư số 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công an; có sổ theo dõi công văn đi, đến có đóng dấu “Mật” riêng.

### **4. Thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong cơ quan**

Củng cố, kiện toàn Đội tự vệ cơ quan, Đội phòng cháy chữa cháy; phân công bảo vệ cơ quan theo dõi, ghi chép vào sổ trực về việc cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác nhằm góp phần giữ gìn tốt công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài sản cơ quan.

Hàng năm, Sở cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn kiến thức cơ bản về Tự vệ cơ quan; kiến thức về quốc phòng, an ninh và ứng phó sự cố phòng, chống cháy nổ.

Triển khai thực hiện các kế hoạch, biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan; xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan. Tổ chức cán bộ, công chức, viên chức đăng ký cam kết bảo vệ bí mật nhà nước theo Quy chế quy định.

Phân công các phòng, đơn vị có trách nhiệm theo dõi, quản lý, sử dụng tài sản cơ quan hợp lý; bảo vệ cơ quan thường xuyên tuần tra, kiểm tra, ghi chép việc ra vào cơ quan của cá nhân, tổ chức tránh gây mất an toàn ANTT tại cơ quan.

### **5. Thực hiện phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự**

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp giữa cơ quan với chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Thông báo kịp thời đến các cơ quan chức năng danh sách cán bộ, công chức trực cơ quan vào các ngày Lễ, Tết... Qua đó, nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác an toàn về an ninh trật tự.

Phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp phòng ngừa, xử lý các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự trong cơ quan. Không để xảy ra các hoạt động gây rối, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật

### **6. Nhận xét đánh giá**

Công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng PTTDBVANTQ luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực; đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong đấu tranh phòng ngừa, cảnh giác tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan. Công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chương trình phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Sở quan tâm chỉ đạo cụ thể, hiệu quả.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021**

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, của Bộ Công Thương và của tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

2. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất ma túy, phòng ngừa không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp; phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, đẩy lùi dịch bệnh HIV/AIDS.

3. Phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trong thực hiện các nhiệm vụ về bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn trong tình hình mới.

4. Củng cố, duy trì và phát huy các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong cơ quan: Mô hình “5 không” (*Không cờ bạc, không ma túy, không mại dâm, không phạm tội, không vi phạm luật giao thông đường bộ; không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội*).

5. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực Công Thương; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan; quản lý chặt chẽ đội ngũ công chức, viên chức, người lao động cơ quan; nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm nắm tình hình và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong nội bộ cơ quan.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT năm 2020 của Sở Công Thương./.

**Nơi nhận:**

- Phòng ANKT - Công an tỉnh;
- Lưu: VT.

**Bản điện tử:**

- Lãnh đạo Sở;
- longpd\_sct;
- CVP.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Quang Tấn**